

Số: /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2022

## BÁO CÁO

### Về việc tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Báo cáo số 104/BC-HĐND ngày 13/7/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra như sau:

**1. Ý kiến thẩm tra về các tiêu chuẩn để thành lập thị trấn:** Tại mục 1.7, 1.8 Biểu 7 kèm theo Đề án số 377/ĐA-UBND ngày 19/6/2022 của UBND tỉnh, số ngày tạm trú trung bình của một khách đối với nhóm dân số tạm trú quy đổi của “Khách tham quan, du lịch, dự hội nghị và hội thảo trên địa bàn xã” là 60 ngày; của “Bệnh nhân ngoài xã đến khám chữa bệnh và người chăm sóc tại các cơ sở y tế khu vực” là 365 ngày. Đề nghị UBND tỉnh phân tích, làm rõ, khẳng định số liệu dân số quy đổi tại 02 mục trên.

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đối với các tiêu chuẩn thành lập thị trấn được thể hiện cụ thể trong Đề án số 377/ĐA-UBND ngày 19/6/2022 của UBND tỉnh với các bảng số liệu và hệ thống phụ lục thuyết minh, do sơ xuất trong quá trình tổng hợp số liệu, UBND tỉnh xin được điều chỉnh nội dung trong Biểu 7 (gửi kèm theo); tuy nhiên, tổng dân số tạm trú quy đổi vẫn là 2.569 người.

**2. Ý kiến thẩm tra về phương án thành lập thị trấn Vân Tùng và một số nội dung khác**

**2.1. Đối với ý kiến:** Báo cáo đánh giá tác động về việc thành lập thị trấn Vân Tùng kèm theo Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 19/6/2022 của UBND tỉnh và Đề án số 377/ĐA-UBND đã đề cập đến mối liên hệ của việc phát triển vùng trung tâm tới việc thúc đẩy vùng lân cận để đảm bảo tính đồng bộ, bền vững. Tuy nhiên, phần giải pháp trong Báo cáo và Đề án chưa thể hiện rõ định hướng phát triển khu vực ngoài trung tâm, cũng như tính liên kết giữa khu trung tâm với khu vực bên ngoài, đảm bảo tính đồng bộ, bền vững và phát triển.

Về nội dung này, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động về việc thành lập thị trấn Vân Tùng và Đề án số 377/ĐA-UBND đã chỉ ra do còn hạn chế về nguồn lực nên giai đoạn ban đầu ưu tiên tập trung phát triển vùng trung tâm, sau đó tùy từng giai đoạn cụ thể, căn cứ vào các nguồn lực của địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để điều chỉnh cho phù hợp, nhằm thu hút và tạo thêm việc làm cho lao động ở các vùng lân cận. Ngày 07/4/2022, UBND huyện Ngân Sơn có Công văn số 762/UBND-KTHT xin ý kiến

về nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng xã Đức Vân và xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 và Sở Xây dựng đã cho ý kiến tại Công văn số 634/SXD-QH ngày 10/5/2022. Hiện nay, UBND huyện Ngân Sơn đang hoàn thiện, đề xuất để điều chỉnh quy hoạch chung xã Vân Tùng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, bền vững và phát triển.

2.2. *Đối với ý kiến:* Đề nghị trong quá trình hoàn thiện, rà soát, điều chỉnh một số thông tin liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất, đồng bộ, chẳng hạn như: Biểu số 07 về cơ cấu sử dụng đất xã Vân Tùng (trang 36 Đề án), ghi nguồn “theo Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050” là chưa khớp với nội dung thông tin; hay nội dung “... **đẩy mạnh tốc độ phát triển dịch vụ - thương mại, du lịch, các khu công nghiệp**” trong mục II, phần I Đề án cũng chưa đảm bảo chính xác...

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đối với số liệu tại Bảng 7 (về cơ cấu sử dụng đất xã Vân Tùng) được tổng hợp từ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và từ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngân Sơn. Tuy nhiên, số liệu tại Bảng 7 chưa phản ánh đầy đủ, chỉ nêu được định hướng Quy hoạch đến năm 2030, do đó UBND tỉnh xin điều chỉnh tên thành “*Bảng 7. Cơ cấu sử dụng đất quy hoạch*” và bổ sung số liệu để đảm bảo tính chính xác, thống nhất, đồng bộ (*gửi kèm theo*).

Về nội dung: “...**đẩy mạnh tốc độ phát triển dịch vụ - thương mại, du lịch, các khu công nghiệp**” trong mục II, phần I Đề án, UBND tỉnh xin được tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và sẽ tổng hợp, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Đối với các kiến nghị sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, UBND tỉnh xin được tiếp thu các ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn của UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, M.Anh, Lê.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Duy Hưng**